

## TÂY CHAY! AI TÂY?

Hôm qua, 20/11/2022, giải túc cầu thế giới lần thứ 22, đã được khai mạc ở thủ đô Doha (Qatar).

Cùng thời điểm đó, khoảng 50 người đã tụ họp ở công trường Cộng Hòa, Paris, tay bịt miệng, tay cầm thẻ đỏ, thổi còi và ném xuống giả chết, để phản đối giải-túc-cầu-Qatar: một giải túc cầu, theo họ, được “xây trên thân xác” của hơn 6500 công nhân ngoại quốc (Ấn, Hồi, Nepal, Bangladesh, Tích Lan) trong các công trường xây cất hạ tầng cơ sở cho giải “Mondial” (cầu trường, khách sạn, metro, v.v.). Đó là lý do chánh. Một vài lý do khác như Qatar không tôn trọng “nhân quyền” (nghiêm cấm đồng tính, nữ quyền), không tôn trọng “môi sinh” khi sử dụng máy điều hòa không khí trong cầu trường, v.v.

vài lý  
tính



FIFA WORLD CUP  
**QATAR**  
2022

Trước đó, làn sóng tây chay đã được nhiều thành phố lớn ở Pháp hưởng ứng, bằng cách không tổ chức các buổi phát hình trực tiếp trên màn ảnh “siêu vĩ tuyến” ở công cộng. Không chỉ ở Pháp, mà Đức, Tây Ban Nha cũng thế. Bản tin trên Le Monde (9/10) cho biết, theo thăm dò của Deutsche Presse-Agentur, 48% người Đức ủng hộ nếu hội tuyển Đức không tham dự.

Lấy lý do là Qatar phát động một “chiến dịch khiêu dâm chống lại đất (bán đảo) của Mohamed” (mener une campagne pornographique contre la péninsule de Mohamed) tổ chức khủng bố Al-Qaeda cũng kêu gọi tây chay!

Tuy không kêu gọi tây chay nhưng Tổ chức Ân xá quốc tế đã kêu gọi các tuyển thủ tham dự nên thể hiện sự phản đối của mình với chính quyền Qatar, bằng những phát biểu khi trả lời phỏng vấn, bằng vài dòng chữ trên “mạng xã hội”, bằng những chữ ký vào thỉnh nguyện thư của Tổ Chức, v.v.

Không có một hội tuyển quốc gia nào rút khỏi cuộc tranh tài!

Chuyên gia tư vấn về mặt “địa-dư-chính-trị” trong thể thao (geopolitique du sport), ông Jean-Baptiste Guegan nhận xét “Nếu tây chay giải túc cầu Qatar thì cũng phải tây chay một số công ty trong ‘CAC 40’ (40 cổ phiếu Pháp) vì có đóng góp tài chánh của Qatar trong đó”.

Nói thì dễ nhưng nhiều đội tuyển túc cầu nổi tiếng hiện đang được bảo trợ (sponsor) bởi tiền “Qatar”. Bayern Munich (Đức), AS Roma (Ý), Boca Juniors (Á Căn Đình), Eupen

(Bỉ) / Hàng không Qatar; PSG (Pháp/tỉ phú Nasser Al-Khelaifi). Có ai tẩy chay các hội tuyển đó không?

Ở Pháp, “tẩy chay Mondial Qatar” được hỗ trợ bởi cánh tả, nhất là nhóm cực tả “Nước Pháp bất khuất” (La France Insoumise) của ông Mélenchon! Ông Mélenchon và các “đồng chí” của ông làm rầm rộ lắm. Nhưng giải túc cầu năm 2018, tổ chức ở Nga, một quốc gia không tôn trọng nhân quyền, triệt hạ đối lập, cướp bán đảo Crimée của Ukraine (2014), thì không nghe ông nói năng, hó hé gì cả!!!

Hôm 17/11 vừa qua, trong buổi nói chuyện với các học sinh trường Pháp ở Bangkok, ông Macron tuyên bố là ông sẽ “không tẩy chay giải túc cầu Qatar. ‘Tẩy chay’ là câu hỏi phải đặt ra khi FIFA đồng ý để Qatar tổ chức, chứ không phải bây giờ. Ít ra, tham dự giải lần này, thế giới sẽ làm chính quyền Qatar thay đổi hơn tí. Tôi hy vọng như thế!”.

87% dân Pháp (được hỏi) cũng đồng ý với ông Macron: “không tẩy chay Mondial” (theo bản tin trên đài M6/Pháp tối qua)

Không như tuyên bố của người tiền nhiệm, tổng thống Hollande, ông Macron cho biết ông sẽ có mặt ở Qatar, nếu Pháp vào vòng bán kết hay chung kết. Như ông đã làm ở Nga, năm 2018. Chuyện logique!

Một số bản tin cũng nhắc lại những “tẩy chay giải túc cầu” đã có. Như 1934, ở một nước Ý fasciste (Uruguay, Anh quốc không tham dự); 1966 ở Anh (15 quốc gia Châu phi tẩy chay do chuyện, ở vòng 16 đội, Anh chỉ cho phép một quốc gia trong khối Á/Phi/Đảo có mặt); 1978 ở Á căn Đình, với chính quyền độc tài của tướng Videla (trả lời 150,000 chữ ký Pháp kêu gọi tẩy chay, tuyển thủ Platini nói “nếu phải bơi để đến Buenos Aires, tôi cũng làm”).

Có nhiều chuyện cần phải làm sáng tỏ sau các vụ kêu gọi “tẩy chay” này. Thí dụ như con số 6500 tỉ vong khi làm việc trên các công trường, con số được đưa ra từ tờ “The Guardian”. Theo ông Jean-Baptiste Guerand, đó là con số ước lượng (estimation) trong tất cả các công trường xây dựng trên toàn quốc Qatar (từ 10 năm nay), không phải là số tử vong cho mỗi việc xây cất giải “Mondial”. Nghĩa là khoảng 650 người/năm (!), so với 320–380 ở Pháp. (1).

Là một người tị nạn chính trị, sống trong một quốc gia tự do, dĩ nhiên là tôi phản đối chính phủ Qatar về chuyện không tôn trọng nhân quyền: chuyện kết tội những người “đồng tính luyến ái”. Nhưng “nam trọng, nữ khinh” cũng như “cấm uống rượu, ăn thịt đỏ” là những chuyện đã có từ lâu ở Qatar. Chồng cái “văn hóa” đó là một chuyện, nhưng chồng Qatar vì Qatar tổ chức Mondial thì lại là chuyện khác. Thế, nếu Qatar không tổ chức Mondial thì có vì mấy lý do đó mà tẩy chay Qatar, không đi du lịch Qatar, không đi hàng không Qatar? Cũng như chuyện sử dụng máy điều hòa không khí làm ô nhiễm môi

trường là chuyện, tuy đáng tiếc, nhưng phải làm(!!!). Không có chúng, làm sao các cầu thủ, cũng như khán giả, chịu nổi cái nóng khắc nghiệt của mùa... đông Qatar?!

Nếu chống là phải chống kịch liệt NGAY TỪ ĐẦU, khi FIFA đồng ý cho Qatar tổ chức, phải làm áp lực để FIFA chọn nước khác. Chứ bây giờ: “nước tới tròn mới... tẩy” thì tẩy cái “chai”(y) gì? Như ông Mélenchon chẳng hạn. Chả nhẽ ông muốn gỡ quê với chuyện ông đã chọn Putin là người tình trăm năm?!

Cái quyết định của Hội An Xá Quốc Tế là một quyết định hoàn toàn đúng: chống nhưng không kêu gọi tẩy chay!

Phần tôi thì, đương nhiên, là tôi không “tẩy chay”. Không chỉ vì “4 năm mới có một lần”, không chỉ vì để được thưởng lãm các chiến thuật “công, thủ” của mỗi hội tuyển, các kỹ thuật lừa banh, đi banh, giao banh của các cầu thủ, mà còn vì tôi cầu mong hội tuyển Pháp sẽ “đi thêm bước nữa”, lấy cái lon Trung Tướng “Mondial” (3 sao) với người ta!

Hôm qua, bạn-ta ở Bruxelles chia buồn với tôi về chuyện “trái banh vàng 2022” Benzema của hội tuyển Pháp bị bắt buộc “quy cô hương” vì chấn thương trong lúc tập dợt! Ý chừng chưa đã, anh còn chêm: sớm muộn gì “Gà tây” (Pháp) của ông cũng bị đấm “Quy đỏ” (Bi) chúng tôi quay rô-ti!!!

Thú thật là tôi đã rất rầu từ khi hay tin thân tượng N’Golo Kanté không tham dự được giải Qatar, rồi mới đây là Paul Pogba! Chưa ra quân đã mất tướng tài!!!

Trong bóng tròn, vai trò nào cũng quan trọng nhưng, theo tôi, “tiền vệ”(milieu/midfielder) là quan trọng nhất. Không chỉ là “con thoi” (giữ) đưa banh giữa hàng thủ (hậu vệ) và hàng công (tiền đạo), người tiền vệ còn phải có nhiệm vụ cướp banh trong chân đối phương, phá vỡ mọi âm mưu tấn công của địch. Muốn được thế, vai trò tiền vệ cần nhiều sức lực (chạy nhiều), kỹ thuật: đưa banh, lấy banh, chặn banh. Những tuyển thủ Pháp nổi tiếng thế giới đa số đều là tiền vệ: Kopa, Platini, Fernandez, Zidane, Deschamps, Vieira, v.v. Cho nên, vắng hai ông “Quân Vận” Kante, Pogba thì mới sợ “tháng 3 gãy súng”. Chứ chuyện Benzema được chở đi Tổng Y Viện Cộng Hòa thì cũng không đến nỗi nào.

Giải vô địch năm 2018 rồi, đâu có Benzema đâu!

**BP**

21/11/2022



---

*Nguồn: Internet eMail by **th** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Hai, November 21, 2022  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*